

สพฐ.สำรวจสถานศึกษาที่มีโครงการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำรวจสถานศึกษาที่มีโครงการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ที่ ศธ ๐๔๐๓๐/ ๖๖๙๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การสำรวจสถานศึกษาที่มีโครงการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนได้ศึกษา
ต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖ (๓) “จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครุภคให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องรวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัย การเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม” ซึ่งสถานศึกษาต้องกำหนดให้นักเรียนได้มีความรู้ และทักษะชีวิต ในเรื่องการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมีติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ที่สำคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ แต่ในสังคมปัจจุบันปัญหาของวัยรุ่นในประเทศไทยมีความซับซ้อน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม จากสภาพปัญหาดังกล่าว ควรจัดการศึกษาและมีการดูแลสำหรับนักเรียนที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาต่อจนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถประกอบอาชีพและดูแลตัวเองอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตสำรวจสถานศึกษาที่มีโครงการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ต้องการโอกาสได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตาม QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนิท แย้มเกษร)

รองเลขาธิการ ราชาราชารแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๒



QR Code แบบสอบถาม

สแกนด้วย CamScanner

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน